

Số: 65/BC-UBND

Phú Hòa, ngày 06 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác
6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022**

PHẦN THỨ NHẤT

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. VỀ KINH TẾ

1. Thương mại và dịch vụ

Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn đều thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước và ngày càng phát triển phong phú đa dạng theo nhiều loại mặt hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân. Đến nay trên toàn thị trấn có 261 hộ kinh doanh cá thể lớn nhỏ và vẫn hoạt động bình thường. Chỉ đạo Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra các quầy hàng đúng nơi quy định, sử dụng đúng diện tích đã giao để đảm bảo cho việc quản lý cũng như việc trao đổi mua bán hàng ngày diễn ra tại chợ. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ và an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra tại khu vực chợ đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

2. Xây dựng, quản lý Đất đai – Môi trường

- Xây dựng

Phối hợp và kiểm tra chặt chẽ các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở và các công trình khác trên địa bàn thị trấn. Trong 6 tháng đầu năm, UBND thị trấn đã phối hợp phòng KTHT huyện chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị và cảnh quan môi trường phục vụ tết Nguyên đán năm 2022. Tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng thường xuyên trên địa bàn, phát hiện và lập biên bản nhắc nhở 4 trường hợp đồng thời hướng dẫn thủ tục xin giấy phép theo quy định. Phối hợp với đội quản lý thuế liên xã làm việc với 13 hộ dân có xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ năm 2021 để thực hiện việc thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân đồng thời vận động 5 hộ xây dựng nhà ở riêng lẻ năm 2022 thực hiện việc kê khai và thu thuế theo quy định.

- Về quản lý đất đai

Phối hợp Chi nhánh VPĐK huyện, BND làng krai xác định vị trí, diện tích đất của các hộ dân làng krai bị ảnh hưởng của Dự án hồ thị trấn đồng thời thu thập các giấy tờ pháp lý đảm bảo cho việc thu hồi và hỗ trợ đền bù thiệt hại. Triển khai thông báo đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn về việc UBND tỉnh

Gia Lai tiếp tục lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hướng dẫn cho nhân dân làm các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. ⁽¹⁾

- Về Môi trường

Phối hợp với trạm cấp nước và dịch vụ đô thị huyện làm tốt công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn. Chỉ đạo các thôn, làng, tổ dân phố tuyên truyền nhân dân không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường đặc biệt ở khu vực đường Phan Đình Phùng đoạn tiếp giáp giữa thôn 4 và TDP 3. Tổ chức dọn vệ sinh, phát quang, thu dọn rác thải xung quanh khu vực Bia tưởng niệm, đài tưởng niệm liệt sĩ, các ngõ xóm chào mừng các ngày Lễ, Tết ⁽²⁾. Phối hợp Trạm cấp nước và dịch vụ đô thị huyện dọn vệ sinh bãi rác tự phát tại đường Phan Đình Phùng nối dài; phát quang hành lang 14 tuyến đường nội thị và 01 tuyến tỉnh lộ với chiều dài 8.038m.

3. Giao thông-Thủy lợi

Chỉ đạo lực lượng công an duy trì tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông không cho các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ trái phép (*đặc biệt trước phòng Tài chính và chi cục thuế*). Hoàn công, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 06 tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn 1, 2 đồng thời cấm biển báo quy định trọng tải để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ sử dụng của công trình.

Phối hợp Ban quản lý dự án tiến hành vận động các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án dọc hai bên tuyến đường chủ động tháo dỡ, di dời các hạng mục phụ trợ, cây cối hoa màu trong phạm vi thi công công trình đường Lê Lợi đến nay công trình đã triển khai thi công. Vận động, tuyên truyền hộ gia đình tháo dỡ các công trình vi phạm chỉ giới giao thông để tiến hành thi công các tuyến đường nội thị thị trấn.

Chỉ đạo nhân dân khai thông cống rãnh, tăng cường các biện pháp phòng chống, kịp thời ứng phó mưa lũ trong mùa mưa.

4. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Đến nay các hoạt động về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nhiều phát triển về hàng hoá và chủ yếu là các hộ gia đình sản xuất với quy mô vừa và nhỏ. ⁽³⁾

5. Nông – Lâm nghiệp

- Nông nghiệp

⁽¹⁾ Trong 6 tháng đầu năm đã hướng dẫn cho 9 trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 81 trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất; cấp đổi giấy chứng nhận 3 trường hợp.

⁽²⁾ hưởng ứng “Ngày nước thế giới”, UBND đã treo 8 băng rôn ở các thôn, làng, tổ dân phố. Hưởng ứng “ngày môi trường thế giới 5/6”, UBND thị trấn đã treo 8 băng rôn tuyên truyền ở các thôn, làng, tổ dân phố; Kiểm tra nhắc nhở 02 đơn vị kinh doanh xăng dầu trong việc thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

⁽³⁾ Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã sản xuất được 40 tấn cơ khí các loại và chủ yếu là cửa sắt đạt 40% KH huyện giao; xay xác lương thực 215 tấn đạt 47.7% KH huyện giao; nước máy sản xuất 61.000m³ đạt 50% KH huyện giao; đồ mộc 3.8m³ đạt 25.3% KH huyện giao. Sản xuất bún bánh các loại 45 tấn đạt 44% KH huyện giao. Các mặt hàng sản xuất chủ yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm thị trấn gieo trồng được 850.7 ha đạt tỷ lệ 100.8% KH huyện giao tăng 15.8% so với cùng kỳ năm ngoái ⁽⁴⁾ Nhân dân vẫn duy trì tốt việc khai thác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lập danh sách cử 40 nông dân tập huấn chuyên đề kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây ăn quả. Tiến hành cấp phát 1000 cây macca thực hiện trồng cây phân tán cho 74 hộ trên địa bàn. Tham gia phiên chợ nông sản với các mặt hàng như bột ngũ cốc, dầu đậu phộng, hạt macca, bột bánh xèo do huyện tổ chức tại công viên huyện.

Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thị trấn phát triển ổn định, tăng cường công tác lai tạo và thường xuyên tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh cho đàn bò và đàn heo ở các thôn, làng, tổ dân phố. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Đến nay đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh. ⁽⁵⁾

- Về Lâm nghiệp

Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các quy định về quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn, giám sát chặt chẽ các cơ sở chế biến lâm sản, đồ mộc dân dụng, xây dựng và thực hiện phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2022. Phối hợp với hạt kiểm lâm huyện tuyên truyền phổ biến cho các hộ sống gần rừng và nhân dân làng Krái về công tác phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái phép.

6. Về thu – chi ngân sách: (có báo cáo chi tiết kèm theo)

- *Về thu ngân sách:* Đẩy mạnh công tác thu thuế nhà đất, thu phí, lệ phí thu các khoản quỹ đúng, đủ theo quy định. Tổng thu ngân sách tính đến ngày 30/6/2022 là 3.675.941.091đ đạt 73.4%.

- *Về chi ngân sách:* Chi lương, phụ cấp kịp thời đúng dự toán, đảm bảo kinh phí cho hoạt động của thị trấn. Tổng chi ngân sách tính đến ngày 30/6/2022 là 3.192.732.350đ đạt 63.8%.

II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Về giáo dục

Cùng cố trang thiết bị cơ sở vật chất ở 3 đơn vị trường học, tổ chức dọn vệ sinh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ba đơn vị trường học thực hiện tốt công tác dạy và học, duy trì ổn định sỹ số học sinh đến lớp kết hợp thực hiện

⁽⁴⁾ Diện tích cây lương thực là 137 ha đạt 142.7% KH huyện giao (trong đó diện tích lúa đông xuân 39ha, lúa vụ mùa 50ha, ngô là 48ha); Các loại cây có củ gieo trồng được 109 ha đạt 143.42% (sắn là 15ha, khoai lang 74ha và 20ha cây dong riềng); Cây thực phẩm gieo trồng được 27ha (đậu 2 ha; rau các loại 25ha); cây CNND là 3ha; cây hàng năm là 13 ha; cây CNDN là 498ha trong đó cà phê có diện tích 371.2ha, cao su tổng hợp là 94.5ha, hồ tiêu là 12ha và 20 ha cây điều; Cây ăn quả, cây dược liệu là 46ha và các loại cây lâu năm khác là 18ha.

⁽⁵⁾ Hiện nay số liệu đàn bò có 890 con, đàn heo là 1.270 con, đàn ong 200 đàn, gia cầm 5.860 con, đàn dê 50 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 0.4ha.

các biện pháp đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid 19. Triển khai thi học kỳ kết thúc năm học và nghỉ hè đúng thời gian quy định.⁽⁶⁾

2. Công tác văn hóa, thông tin

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, vận động toàn dân thực hiện phong trào “toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Vận động toàn dân thực hiện treo cờ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu xây dựng số lượng 1440 hộ/1593 gia đình văn hóa, 6/6 thôn, làng, tdp văn hóa năm 2022. Tổ chức thành công Đại hội TDTT thị trấn Phú Hòa lần thứ VI với kết quả giải nhất toàn đoàn thuộc về TDP 3, giải nhì thuộc về TDP 1 và giải ba toàn đoàn thuộc về Thôn 1. Tham gia thi đấu các môn tại ĐH TDTT huyện 9 môn với 30 nội dung kết quả đạt giải nhì toàn đoàn. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, làng, tổ dân phố phục vụ cho công tác cải cách hành chính.

3. Về Y tế - Dân số KHHGD

Duy trì hoạt động thường xuyên mạng lưới y tế cộng đồng ở các thôn, làng, tổ dân phố. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân ăn ở vệ sinh phòng trừ dịch bệnh. Chỉ đạo BCD PC Covid 19 tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch; Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong trạng thái bình thường mới; Tuân thủ 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền để nâng cao độ bao phủ vắc xin ngừa Covid 19 mũi 3, mũi 4 trong dân và tiêm vắc xin ngừa covid cho độ tuổi từ 5-15 tuổi.

Công tác y tế cộng đồng ở các thôn, làng, tổ dân phố được duy trì ổn định, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cung ứng đầy đủ các biện pháp tránh thai nhằm thực hiện tốt pháp lệnh dân số.

4. Về chính sách xã hội

Chi trả kịp thời chế độ đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng.
(7)

⁽⁶⁾Năm học 2021-2022: Trường THCS có 499 học sinh, kết quả cuối năm khối 6 có 37 em học lực tốt chiếm tỷ lệ 35.6%, khá 22 em chiếm 21.1%, học sinh đạt 28 em chiếm 26.9%, chưa đạt là 17 em chiếm 16.4%; khối 7,8,9 có 151 em học sinh giỏi chiếm 38.2%, khá là 96 em chiếm 24.3%, trung bình là 113 em chiếm 28.6% và yếu là 35 em chiếm 8.9%.

Trường Tiểu học có 803 học sinh, kết quả cuối năm học môn toán có 566 em hoàn thành tốt chiếm tỷ lệ 70.5%, hoàn thành 234 em chiếm 29.1%, chưa hoàn thành là 3 em chiếm 0.4%; môn tiếng việt có 563 em hoàn thành tốt chiếm 70.1%, 237 em hoàn thành chiếm 29.5%, chưa hoàn thành là 3 em chiếm 0.4%.

Trường Mầm non có 190 bé, kết quả có 158 bé chăm ngoan chiếm 83.2%; bé 5 tuổi hoàn thành chương trình lên lớp 1 là 44/44 bé.

Hướng dẫn các thủ tục chính sách theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm đã hướng dẫn làm hồ sơ mai táng phí cho 07 trường hợp; hồ sơ trợ cấp khuyết tật 07 trường hợp; tiếp nhận và hướng dẫn 03 hồ sơ bảo trợ xã hội từ nơi khác chuyển về địa phương.

Triển khai cấp 1155kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2022 cho 22 hộ và 77 nhân khẩu, mỗi khẩu 15kg gạo. Rà soát lập danh sách người có công đi điều dưỡng trong tỉnh và điều dưỡng tại nhà năm 2022. Hiện nay trên địa bàn có 7 hộ nghèo và 86 hộ cận nghèo.

5. Công tác dân tộc và tôn giáo

Tình hình Dân tộc – Tôn giáo trên địa bàn hoạt động ổn định, thường xuyên vận động bà con thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, không nghe theo những người lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền kích động bạo loạn, vượt biên trái phép, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết hòa đồng giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở tôn giáo đã được chấp thuận tạo cơ sở để họ hoạt động ổn định và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn điểm sinh hoạt tôn giáo đạo thiên thừa đăng ký sinh hoạt tập trung theo đúng quy định của Luật tín ngưỡng tôn giáo. Thành lập Đoàn đến thăm và tặng quà tại Tịnh xá Ngọc Như nhân kỷ niệm Lễ Phật đản năm 2022.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

1. Công tác quân sự địa phương

Tập trung củng cố lực lượng dân quân, quân dự bị động viên, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến đảm bảo sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ tốt các ngày Lễ và Tết Nguyên đán.

Triển khai cho các thôn, làng, tổ dân phố tổ chức xét duyệt kết nạp lực lượng dân quân năm 2022. Tiếp đón 07 quân dân xuất ngũ trở về địa phương. Tổ chức giao quân 10/10 công dân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 cho 62/62 nam công dân trên địa bàn. Được HĐND thị trấn thông qua Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng lực lượng dân quân, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân thị trấn giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập trong khu vực phòng thủ thị trấn Phú Hòa năm 2022.

⁽⁷⁾Nhân dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức cấp phát quà cho đối tượng người có công: quà của Chủ tịch nước mỗi suất trị giá 300.000đ, quà UBND huyện 4 suất mỗi suất 800.000đ và thị trấn Phú Hòa 32 suất mỗi suất 200.000đ. Đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn: quà của Chủ tịch tỉnh 02 suất mỗi suất 500.000đ, Ngân hàng nông nghiệp 5 suất mỗi suất 500.000đ và thị trấn Phú Hòa 12 suất mỗi suất 200.000đ.

2. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

- Về tình hình an ninh chính trị:

Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững không có dấu hiệu chống phá của các thế lực thù địch như: Truyền đạo trái phép, kích động lôi kéo, dụ dỗ người dân vượt biên trái phép, chỉ đạo lực lượng dân quân, công an tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, thường xuyên theo dõi các đối tượng chính trị trên địa bàn.⁽⁸⁾

- Trật tự an toàn xã hội:

Quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.⁽⁹⁾ Duy trì tuần tra kiểm soát, kịp thời nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm⁽¹⁰⁾.

Thành lập BCD triển khai Đề án 06, đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030.

3. Công tác tư pháp – hộ tịch

Hướng dẫn nhân dân làm thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn và hòa giải trong nhân dân theo luật định.⁽¹¹⁾ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Phổ biến thông tin, cung cấp mẫu đơn phản ánh, kiến nghị cho tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng không có trường hợp khiếu nại, tố cáo. Đã tiếp nhận 03 đơn kiến nghị của công dân nội dung chủ yếu về đất đai, đường điện. UBND thị trấn đã phối hợp với Mặt trận đoàn thể tiến hành giải quyết thành 2 đơn, 01 đơn hòa giải không thành và đã được hướng dẫn thủ tục, quy trình khởi kiện tại tòa án nhân dân huyện để giải quyết.

IV. SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

⁽⁸⁾ Thị trấn quản lý 4 đối tượng thù địch, 4 đối tượng án treo và 1 đối tượng giáo dục Fulro tại cộng đồng.

⁽⁹⁾ Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn thị trấn đã xảy ra 08 về ANTT trong đó có 02 vụ bạo hành gia đình, 01 vụ mâu thuẫn đánh nhau, 01 vụ có ý gây thương tích và 04 vụ trộm cắp tài sản. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, lập hồ sơ gọi hỏi 5 đối tượng thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô gây mất trật tự, thu giữ 9 ống xả khỏi xe. Trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là 3 người chết. Đăng ký thường trú cho 63 hộ và 88 nhân khẩu, xóa thường trú 7 hộ và 8 nhân khẩu, tách hộ cho 2 hộ và 3 nhân khẩu, chuyển đi 63 khẩu.

⁽¹⁰⁾ Lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp trong đó: lĩnh vực cư trú 6 trường hợp với số tiền 4.500.000đ; 14 trường hợp trong lĩnh vực giao thông với số tiền 7.650.000đ.

⁽¹¹⁾ Trong 6 tháng đầu năm đã hướng dẫn cho nhân dân làm thủ tục đăng ký khai sinh cho 46 trường hợp; cải chính 3 trường hợp; khai tử 14 trường hợp, kết hôn 16 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 79 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 90 trường hợp, trong đó hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ 41 trường hợp, hợp đồng thế chấp QSDĐ 49 trường hợp; chữ ký 113 trường hợp; chứng thực sao y bản chính 389 bản.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị trấn, Quy chế phối hợp giữa MTTQVN và các đoàn thể. Chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, duy trì chế độ họp giao ban hàng tháng. Chỉ đạo kịp thời trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp trong nhân dân. Triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Công tác xây dựng chính quyền

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc theo quy định, triển khai các bộ phận chuyên môn tăng cường vai trò, trách nhiệm trong xử lý công việc, đặc biệt bộ phận một cửa giải quyết kịp thời các hồ sơ giao dịch của công dân khi nhận chuyển giao xử lý từ Bureau điện huyện. Luôn quan tâm trong công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho từng cán bộ công chức. Tiếp nhận luân chuyển công chức ĐCXD sang phụ trách VHXXH theo quyết định của UBND huyện; Hoàn thành hồ sơ thủ tục trình UBND huyện xem xét đề nghị chuyển thôn thành tổ dân phố. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025, UBND thị trấn đã tiến hành hướng dẫn quy trình bầu cử, ấn định ngày bầu cử, thành lập Tổ bầu cử và thống nhất thành phần cử tri để bầu trưởng các thôn, làng, tổ dân phố thời gian hoàn thành công tác bầu cử trong tháng 7 năm 2022.

2. Công tác phối hợp với Mặt trận Đoàn thể

Phối hợp Mặt trận và các Đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước, sâu sát với tầng lớp nhân dân, đặc biệt nhân dân làng Krái để nắm chắc mọi diễn biến tư tưởng tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, vận động nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống vươn lên làm giàu chính đáng, giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động 100% thanh niên của địa phương lên đường nhập ngũ và làm tốt công tác hậu phương quân đội.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc, thu hoạch nhanh, gọn và tiến hành gieo trồng đúng thời vụ đối với các loại cây trồng. Tích cực làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Các hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn ngày một phát triển phong phú, đa dạng. Chi lương, phụ cấp đúng đủ theo quy định. Duy trì ổn định sỹ số học sinh đến lớp ở các trường học. Công tác y tế dân số gia đình và trẻ em được quan tâm đúng mức. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, tuyên truyền nhân dân chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Quan tâm, chi trả trợ cấp kịp thời đầy đủ cho đối tượng chính sách. Công tác an ninh, chính trị, quân sự địa

phương được củng cố và giữ vững, các vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được giải quyết kịp thời. Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác xây dựng chính quyền luôn được quan tâm, kiện toàn, đội ngũ cán bộ công chức có đầy đủ năng lực, trình độ chuyên môn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số mặt tồn tại đó là: các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chưa có xu hướng mở rộng quy mô. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông, xây dựng trái phép còn xảy ra. Tình hình trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, tội phạm xã hội và tai nạn giao thông vẫn chưa được kiềm chế đúng mức.

PHẦN THỨ HAI

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Tiếp tục quản lý điều hành hoạt động trên các lĩnh vực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.

Bám sát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội: tích cực chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, đề phòng thiên tai dịch bệnh, cháy nổ, quan tâm công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản của nhân dân để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác quản lý điều hành thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, phối hợp với các ngành đoàn thể phổ biến chủ trương, chính sách, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và địa phương.

1. Về kinh tế

Tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ đăng ký kinh doanh tại chợ, đẩy mạnh công tác quy hoạch và sắp xếp chợ thị trấn. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ gia đình sản xuất và kinh doanh một số mặt hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định.

Tiếp tục theo dõi và kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường. Đặc biệt tại khu vực chợ và các ngã ba.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, việc xây dựng nhà ở của nhân dân. Hướng dẫn nhân dân làm thủ tục đề nghị cấp mới giấy chứng nhận QSD đất hợp pháp theo quy định, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc diện tích lúa vụ mùa và tiến hành trồng một số loại cây hoa màu đảm bảo theo đúng thời vụ. Đồng thời triển khai cho nhân dân tiếp tục làm cỏ, bón phân, tía cành, bơm thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho diện tích cây công nghiệp dài ngày, lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác phòng chống lũ quét trong mùa mưa. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

nhân dân thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Tăng cường công tác thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo, tiết kiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định.

2. Về văn hóa – xã hội

Huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đầy đủ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học 2022-2023. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân, tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm các ngày Lễ như ngày thương binh liệt sỹ 27/7, ngày quốc khánh 2/9, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12...

Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh cuộc vận động: “toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ chức việc bình xét và công nhận gia đình, công sở, khu dân cư văn hóa năm 2022.

Tiếp tục duy trì mạng lưới y tế cộng đồng ở 6 thôn, làng, tổ dân phố, tuyên truyền vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân ăn ở vệ sinh, phòng trừ dịch bệnh; quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGD.

Tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, tránh việc lợi dụng tôn giáo để thực hiện ý đồ chính trị khác. Thành lập đoàn đến thăm, động viên các giáo dân trong ngày Lễ Noen 2022.

3. Về lĩnh vực nội chính

Duy trì ổn định chế độ trực chiến, trực chỉ huy đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2022.

Tăng cường công tác tuần tra giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, theo dõi và quản lý chặt chẽ các đối tượng chính trị, đối tượng hình sự, thực hiện nghiêm việc quản lý nhân, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra gây mất trật tự an toàn xã hội.

Duy trì ổn định công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại theo thẩm quyền, giải quyết kịp thời những phát sinh do mâu thuẫn trong nhân dân, nhân dân với chính quyền đoàn thể.

4. Công tác xây dựng chính quyền

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ đầy đủ về số lượng đảm bảo chất lượng theo quy định, cử cán bộ tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo trình độ năng lực điều hành quản lý hoàn thành nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Củng cố lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc. Quy chế văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí tiêu cực. Duy trì chế độ chào cờ vào buổi sáng thứ 2 đầu tháng và giao ban nhanh khối UBND sáng thứ hai hàng tuần.

5. Công tác phối hợp với mặt trận, đoàn thể

Phối hợp với mặt trận và tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức hợp quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng công sở văn hóa. Góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 mà Đảng ủy, Hội đồng nhân dân đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thị trấn Phú Hòa./.

Nơi nhận:

- Huyện ủy Chư păh;
- HĐND-UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Phòng Thống kê;
- Đảng ủy thị trấn;
- MT-ĐT thị trấn;
- ĐB HĐND tt;
- CBCC tt, BND các thôn, làng, tdp;
- Lưu: VPUB;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Tấn Bộ